

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

## THƯ NGỎ

### *Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường*

**Kính gửi:** Các thể hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh  
Các thể hệ học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.

Tháng 1- Tháng của những lộc non chồi biếc, tháng của hội ngộ sum vầy đầm ấm, tháng của những lắng đọng đợi chờ ngày trở về và cũng là tháng của ngôi trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh hân hoan chào đón tuổi 20. Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, trước đây là trường cấp 2,3 Tân Khai được thành lập vào năm 2000 – 2001 cho đến nay đã trải qua 20 năm xây dựng và phát triển. Từ dưới mái trường này, bao thế hệ học sinh đã học tập, trưởng thành đã và đang phục vụ trên khắp mọi miền đất nước.

20 năm là một hành trình đầy vất vả, gian truân nhưng rất đỗi tự hào của nhà trường. Tất cả chúng ta, những người đã và đang công tác, học tập dưới mái trường thân yêu này vẫn khát khao mong ngày gặp mặt.

Được sự nhất trí của Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Phước của UBND huyện Hớn Quản, trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh long trọng tổ chức **Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường vào 7h 30 ngày 30 tháng 1 năm 2021**. Ban tổ chức xin thông báo và trân trọng kính mời các thầy giáo, cô giáo đã và đang công tác tại trường, các em cựu học sinh và các bậc cha mẹ học sinh từ năm 2001 đến nay; các cá nhân đơn vị đã cộng tác, giúp đỡ nhà trường trong suốt 20 năm qua đến dự buổi lễ.

Nhân dịp này, nhà trường mong đón nhận được từ các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh có con em đã và đang học tập tại trường, các thể hệ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh của trường đang sinh sống, làm việc trên khắp mọi miền quê hương đất nước những tình cảm chân thành và sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần giúp cho Lễ kỷ niệm diễn ra được thành công và có ý nghĩa thiết thực. Nhà trường rất mong được đón nhận những kỉ vật, tư liệu, hình ảnh, các bài viết có giá trị về lịch sử nhà trường để trưng bày giới thiệu, làm phong phú thêm phòng truyền thống của nhà trường. Hy vọng rằng, ngày Lễ kỷ niệm thật sự là ngày trở về tổ ấm, nơi thấm đượm nghĩa tình và ghi dấu nhiều kỷ niệm sâu sắc của các thể hệ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh đã và đang công tác, học tập dưới mái trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.

Thay mặt cho Hội đồng giáo dục nhà trường kính chúc các thể hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp nhau trong ngày Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường.

*Hiệu Trưởng*

**Đỗ Cao Phước**

*Mọi ý kiến đóng góp, thông tin cần cung cấp và kinh phí ủng hộ xin gửi về địa chỉ:  
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh TT Tân Khai – Hớn Quản – Bình Phước.*

**Thầy Đỗ Cao Phước Hiệu trưởng - SĐT: 0918.788.246**

**Thầy Võ Văn Thuyết Phó Hiệu trưởng - SĐT: 0907.540.877**

**Thầy Dương Thành Trung Phó Hiệu trưởng - SĐT: 0988.661.045**